



ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๓

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๔๓

เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

เรียน กระทรวง พววง กรม

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๐  
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๑

ตามที่ได้อพยพมติคณะรัฐมนตรี (๖ ธันวาคม ๒๕๓๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่งชื่อ  
โทรศัพท์ อุปกรณ์โทรศัพท์ และผู้สาขาโทรศัพท์ได้เอง แต่ให้ใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของผู้สาขา  
โทรศัพท์ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) จัดทำขึ้น ความละเอียดแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ  
ได้มีมติให้สิทธิพิเศษแก่ ทศท. ในการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ของ ทศท. แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาการขอ  
เลขหมายใหม่ของ ทศท. เป็นลำดับแรก เว้นแต่ ทศท. ไม่อาจให้บริการได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเงื่อนไข  
ให้ ทศท. ให้ส่วนลดและยกเว้นค่าบริการสำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน ดังนี้

๑. ลดค่าบริการให้ร้อยละ ๕ สำหรับค่าติดตั้ง ค่าทางสายกิน และค่าเดินสายภายใน  
ค่าเช่าประจำเดือน ค่าใช้บริการประจำเดือน ค่าทางไกลภายในประเทศประจำเดือน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการ  
บริการอื่นที่เพิ่มเติม เช่น ค่าบริการ PCT บริการ AUDIOTEX

๒. ยกเว้นค่าบริการพิเศษชุมสาย SPC ซึ่งประกอบด้วย ๘ รายการ คือ บริการแจ้งค่าพูด  
โทรศัพท์ทางไกลทันที บริการเปลี่ยนเรียกเลขหมาย บริการเรียกซ้ำอัตโนมัติ บริการเลขหมายย่อ บริการ  
ประชุมทางโทรศัพท์ บริการเลขหมายคว่น บริการรับสายเรียกซ้อน บริการจำกัดการเรียกออก  
ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติจนกว่า ทศท. จะดำเนินการแปรรูปแล้วเสร็จ ซึ่งกระทรวงการคลัง  
พิจารณาเห็นว่า การให้สิทธิพิเศษดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ ทศท. ในด้านการตลาด  
ช่วยเสริมให้ ทศท. มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยรักษาลูกค้าเดิม คือหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของ  
รัฐไว้ได้ ประกอบกับ ทศท. เป็นรัฐวิสาหกิจจึงยังมีข้อจำกัดในวิธีการแข่งขัน ขณะเดียวกันยังมีภาระกิจใน  
ด้านบริการทางสังคมและเพื่อช่วยให้ ทศท. มีความพร้อมในการแข่งขันเสรีในธุรกิจคมนาคมในอนาคต

แต่ทั้งนี้ ...

แต่ทั้งนี้ ทศท. ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยลด และยกเว้นค่าบริการบางรายการให้กับลูกค้า และเห็นสมควรให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติด้วย สำหรับการบังคับใช้นั้นเห็นควรให้มีผลนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติจนกว่า ทศท. จะดำเนินการปรับปรุงจนหมดสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ ลงมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติจนกว่าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) จะดำเนินการแปรรูปแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้ ทศท. ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยลดและยกเว้นค่าบริการบางรายการให้กับลูกค้า และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตามมติดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติด้วย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชญ์ เครื่องาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๐๐๓๕๐

โทรสาร ๒๘๐๐๖๒๗

๒๕๔๓